

ชื่อวิทยานิพนธ์ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะโต๊ะยุติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม
ในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล

ผู้เขียน นายนุส มะ

สาขาวิชา อิสลามศึกษา

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อศึกษาบทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาในกฎหมายอิสลาม เพื่อศึกษาบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะโต๊ะยุติธรรมในกฎหมายไทย และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะโต๊ะยุติธรรม ผลการศึกษาพบว่า

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาในกฎหมายอิสลาม ประกอบด้วย บทบาทและอำนาจหน้าที่หลัก คือการพิจารณาชี้ขาดอรรถคดีทั้งปวง สำหรับบทบาทและอำนาจหน้าที่รองคือการดำเนินการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้นำแห่งรัฐ

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะโต๊ะยุติธรรมประกอบด้วย บทบาทของคณะโต๊ะยุติธรรม คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวและมรดกอิสลามในชั้นศาล การบริการวิชาการ การพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม และบทบาทอื่นที่ได้รับมอบหมาย สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะโต๊ะยุติธรรม คือการพิจารณาชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามครอบครัวและมรดก

แนวทางการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาการได้มาของคณะโต๊ะยุติธรรม หลักสูตรสำหรับคณะโต๊ะยุติธรรมก่อนปฏิบัติหน้าที่ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะโต๊ะยุติธรรม สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม และข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะโต๊ะยุติธรรม

Thesis Title	DatokYutitam' Roles and Authority in Islamic law Enforcement in Pattani, Narathiwat, Yala, and Satun Province
Major Program	Islamic Studies
Author	Mr.Nuh Ma
Academic Year	2018

ABSTRACT

This research is a qualitative research. The research methods were documentary research and data collection by in-depth interviews and observations. This study aimed 1) to study the role and authority of judges in Islamic law 2) to study the role and authority of 'Dato Yuttitam' (Islamic Judges) in Thai laws 3) to study guidelines for the development of Thai laws relating to the role and authority of 'Dato Yuttitam' (Islamic Judges). The study indicated that

the role and authority of judges in Islamic law consisted of the main role and authority that are the consideration of all legal proceeding and for secondary roles and powers are the various actions assigned by the state leader.

The role and authority of the 'Dato Yuttitam' (Islamic Judges) consisted of the role of 'Dato Yuttitam' (Islamic Judges) that are family dispute mediation and Islamic heritage in court, academic service, development of enforcement of Islamic law and other assigned roles. For the authority of the 'Dato Yuttitam' (Islamic Judges) are judgment of Islamic law, family and heritage.

Guidelines for the development of enforcement of Islamic law in Pattani, Narathiwat, Yala and Satun provinces consisted of development guidelines for acquiring 'Dato Yuttitam' (Islamic Judges), courses for the 'Dato Yuttitam' (Islamic Judges) before performing duties, the role and authority of Dato Yuttitam' (Islamic Judges), states and problems regarding the enforcement of Islamic law and Restrictions on the duty of 'Dato Yuttitam' (Islamic Judges).

موضوع البحث دور وسلطة القضاة وتطبيق القانون الإسلامي في محافظات فطاني وناراتيوات وجالا وستون

الباحث نوح مأ

التخصص الدراسات الإسلامية

العام الجامعي ١٤٤١ هـ جرية

مستخلص البحث

هذا البحث هو بحث وصفي تحليلي يعتمد الباحث على المراجع والمصادر والمقابلات المتعمقة والملاحظات لفترات طويلة لتسجيل المعلومات. ويهدف إلى دراسة دور القضاة وسلطتها في الشريعة الإسلامية ودور القضاة وسلطتها في القانون التايلاندي وطرق تطوير القانون التايلاندي من خلال دور القضاة وسلطتها في النظام القضائي، أظهرت النتائج ذلك:

دور القضاة وسلطتها في الشريعة الإسلامية تتكونان دور القضاة وسلطتها الأساسية والفرعية، فاما الأساسية هي أن تكون القضاة تطبيقاً للقانون وتنفيذاً له وأما الفرعية هي إجراءات وظيفية حكومية تابعة للدولة.

دور القضاة الشرعيين وسلطتها تتكون دور القضاة الأساسية ومنها فض النزاعات والخصومات الأشخاص من خلال الأسرة والميراث في المحكمة وأكاديمية قضاء وتطوير القضاء الشرعي وغيرها وأما سلطة القضاة الشرعيين هي ولاية الحكم الشرعي من خلال الأسرة والميراث.

طرق لأجل تطوير القضاء الشرعي في محافظة فطاني، وناراتيوات، وجالا، وستون يتكون من طرق تطوير القضاء الشرعي من القضاة ودورة تدريبية مكثفة للقضاة الجدد قبل ممارسة العمل في المحاكم ودور القضاة الشرعيين وسلطتها ومظاهر المشكلة في قضاء الشرعي وحدود في ممارسة العمل